



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายป้องกันการคุกคามสวัสดิภาพความปลอดภัยทางร่างกายแก่นักเรียน และการป้องกันการอุบัติเหตุบนท้องถนน		

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายจำนวนหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคืองของประเทศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายกีดขวางเส้นทางเดินรถฉุกเฉิน และการป้องกันการคุกคามสวัสดิภาพในสถานศึกษา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการการศึกษา เสนอแก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมการพลศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันการทำร้ายร่างกาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวกับนักเรียนหลายกรณี โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ฝึกสอนด้านการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเนื้อหาในร่างกฎหมาย คือ การกำหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในสถานศึกษา ทั้งในโรงเรียนสังกัดรัฐบาลส่วนกลาง และรัฐบาลส่วนท้องถิ่น สำหรับใช้เป็นมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมที่อาจกระทำความผิด และเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบกรณีเกิดเหตุกระทำผิดหรือข้ออ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการช่วยปกป้องจากการถูกคุกคามสวัสดิภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่เกิดขึ้นแก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัยในการฝึกซ้อมให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

คณะกรรมการความปลอดภัยและการบริหารงานภาครัฐ เสนอแก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกำหนดข้อห้ามจอดรถในเขตพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยสำหรับเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งส่งผลให้เกิดอันตรายแก่เด็กเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การติดตั้งสัญญาณจราจรในเขตพื้นที่ก่อสร้างบำรุงรักษาทางให้เป็นไปอย่างเข้มงวด การกำหนดข้อห้ามในเขตพื้นที่ห้ามจอดรถหรือห้ามหยุดรถในพื้นที่เขตควบคุม และการปลูกฝังและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจราจรแก่เด็กให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรโดยจอดรถในเขตห้ามจอดให้มีโทษปรับไม่เกิน ๒ แสนวอน (ประมาณ ๖ พันบาท) รวมถึงมาตรการเอาผิดนายจ้างให้มีส่วนรับผิดชอบจากการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย

ที่มาของข่าว:	https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ